



ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
เพื่อพิจารณาปรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ สังกัดกรมศิลปากร

ตามที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศรับโอนข้าราชการสังกัดกระทรวง กรม ต่างๆ  
มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาในการรับโอนเรียบร้อยแล้ว กรมศิลปากร จึงขอประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อพิจารณาปรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ  
หรือ ระดับชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ดังนี้

เลขประจำตัวคัดเลือก	ชื่อ - ชื่อสกุล	สังกัด
๑๐๐๑	นายจิณพงษ์ สิทธิรักษ์	สำนักงาน ก.พ.
๑๐๐๒	นายปรีช ตรีมาลา	กรมประชาสัมพันธ์
๑๐๐๓	นายจักรกริช แก้วมา	กรมราชทัณฑ์
๑๐๐๔	นางสาวเพ็ญศรี วิระมิตรชัย	กรมชลประทาน
๑๐๐๕	นางสาวประภาพรณ สุวัฒน์สุส	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๐๖	นางสาวนันทวัน งอพา	กรมควบคุมมลพิษ
๑๐๐๗	นางสาวนวรรตน์ เฟื่องสว่าง	กรมบังคับคดี

กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การคัดเลือก (สัมภาษณ์) มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ถึง ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร โดยจะดำเนินการคัดเลือก  
(สัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ กรมศิลปากร

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯ  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสัมภาษณ์ และต้องผ่าน  
จุดลงทะเบียนและจุดคัดกรอง

๒. ลดการรวมกลุ่ม การพบปะพูดคุยใกล้ชิดกัน และพูดคุยเสียงดัง ไม่ควรตะโกน หรือ  
เปิดหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และเลี่ยงการไอ จาม ใกล้ชิดผู้อื่น หรือจามให้ปิดปากและจุมกให้สนิท  
ในขณะรอเข้ารับการคัดเลือกฯ

๓. ระหว่างรอ...

๓. ระหว่างรอเข้ารับการศึกษาฯ ให้นั่งพักคอยบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยมีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๔. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มาแสดงในวันคัดเลือกฯ ด้วย

๕. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการศึกษาฯ ที่ต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์) และหากผู้เข้ารับการศึกษาฯ ใดไม่มารายตัวภายใน วัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาฯ

กรมศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร และทาง [www.finearts.go.th/personnel](http://www.finearts.go.th/personnel) หัวข้อ “ข่าวและกิจกรรม” > “ข่าวรับสมัครงาน” > หัวข้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นนท

(นายพนมบุตร จันทรโชติ)

รองอธิบดีกรมศิลปากร

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร